

Hạ Long, ngày 28 tháng 4 năm 2020

*

Số 18 - TB/BCĐ

THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
Tại cuộc họp ngày 28/4/2020

Ngày 28/4/2020, đồng chí Vũ Văn Diện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố đã chủ trì cuộc họp (theo hình thức trực tuyến) để quán triệt các chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn. Cùng dự họp: (1) Tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí: Vũ Hồng Sơn - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, Phó Trưởng ban chỉ đạo; Nguyễn Văn Tuế - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh; Từ Thị Anh Phương - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh; các đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra; lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Hội liên hiệp phụ nữ, Thành đoàn Hạ Long, Công an Thành phố, Trung tâm y tế; Các đồng chí trưởng, phó, chuyên viên các phòng: Giáo dục và Đào tạo, Y tế; (2) Tại điểm cầu các xã, phường có các đồng chí: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội, Chủ tịch UB MTTQ, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ, Bí thư Đoàn Thanh niên, Trưởng Công an, Trạm trưởng trạm y tế các xã, phường; Ban Giám hiệu, Ban đại diện Hội phụ huynh học sinh các trường cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập và ngoài công lập, Trung tâm Hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên Tỉnh, Thành phố; đại diện một số cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn. Sau khi nghe các đơn vị triển khai quy định, hướng dẫn của các ngành: Giáo dục và Đào tạo, Y tế về công tác phòng, chống dịch trong trường học, điều kiện đảm bảo an toàn đón học sinh trở lại trường học, ý kiến phát biểu của đại diện các Sở và các ý kiến tham gia tại cuộc họp, đồng chí Vũ Văn Diện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố kết luận chỉ đạo một số nội dung như sau:

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, phòng, ban, đơn vị từ thành phố đến cơ sở, cộng đồng doanh nghiệp, cùng toàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang đã đoàn kết nỗ lực, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Thành phố; chủ động kiểm soát tốt dịch bệnh, quyết liệt triển khai các biện pháp ngăn chặn, phát hiện, khoanh vùng, cách ly, không để dịch lây lan, bùng phát trong cộng đồng, đạt mục tiêu cao nhất bảo vệ an toàn tuyệt đối sức khỏe của nhân dân.

Bên cạnh các lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch, đội ngũ công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo đã không ngừng sáng tạo, thể hiện trách nhiệm trong việc chăm lo, giáo dục học sinh; tuy không tới trường hàng ngày nhưng học sinh vẫn được học tập qua các hình thức trực tuyến, cập nhật kiến thức qua hệ thống công nghệ thông tin, hình thành nếp học tập mới, thích ứng với môi trường, hoàn cảnh và tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Qua đó đã góp phần nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ thông tin không chỉ cho giáo viên, học sinh mà cả phụ huynh học sinh, lan tỏa trong cộng đồng. Đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, các thầy giáo, cô giáo tích cực sáng tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, trong các phong trào thi đua yêu nước, tham gia các tổ tự quản phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, các hoạt động nhân ái những kết quả đó đã góp phần làm nên những thành công bước đầu trong công tác phòng, chống dịch của Thành phố.

Hiện nay, thành phố Hạ Long cùng với cả nước đã chuyển sang một giai đoạn mới phòng, chống dịch dài hơi hơn, căn cơ hơn cùng với phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững sự an toàn trên địa bàn. Dự báo tình hình dịch bệnh có thể tiếp tục diễn biến khó lường, nguy cơ bùng phát vẫn ở mức cao, trong khi chưa có vắc-xin và thuốc đặc trị COVID-19, do đó không được chủ quan, tự thỏa mãn với các kết quả đã đạt được, các cấp, các ngành phải tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian tới, sẵn sàng thích ứng, triển khai các nhiệm vụ, dần từng bước trạng thái bình thường mới trong điều kiện có dịch bệnh.

Thống nhất nhận thức trong toàn thể các cấp, các ngành, các đơn vị thuộc Thành phố trong điều kiện tình hình dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến khó lường, thời gian sắp tới, với phương châm “Hãy dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em”, “Tất cả vì học sinh thân yêu”, ngành Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai “nhiệm vụ kép”: Vừa đảm bảo chương trình, tiến độ năm học; vừa đảm bảo sức khỏe cộng đồng, mà trực tiếp là sức khỏe của học sinh, các thầy cô giáo, cán bộ, quản lý, nhân viên nhà trường. Để đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học phòng, chống dịch COVID-19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố yêu cầu:

1. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các xã, phường, trực tiếp đồng chí Bí thư đảng ủy- Trưởng ban chỉ đạo chịu trách nhiệm, chỉ đạo thường xuyên các hoạt động phòng, chống dịch tại các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo (bao gồm các cấp học, cả hệ công lập và ngoài công lập) trên địa bàn; chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị và các đơn vị, lực lượng trên địa bàn vào cuộc một cách trách nhiệm, kịp thời giải quyết các vấn đề khi có kiến nghị của các trường học, các cơ sở giáo dục đào tạo; đồng thời chỉ đạo:

- Tiếp tục duy trì hoạt động của các tổ tự quản ở thôn, khu phố, tổ dân; chỉ đạo Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn TNCSHCM cùng cấp phối hợp chặt chẽ với các tổ tự quản ở thôn, khu phố để thống kê, nắm chắc danh sách các hộ dân có con em trong độ tuổi đến trường (*chi tiết họ tên, địa chỉ trường, lớp, số điện thoại của phụ huynh...*), từ đó phối hợp với trường học, cơ sở giáo dục đào tạo và phụ huynh học sinh trong việc quản lý, theo dõi sức khỏe của học sinh, công dân trên địa bàn; hỗ trợ, giải quyết

những vướng mắc, khó khăn của các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo cũng như các trường hợp phụ huynh có hoàn cảnh đặc biệt (*bố mẹ đi làm xa, làm việc tại các cơ quan hành chính, các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp theo ca có con bị ho, sốt bất thường*); vận động phụ huynh học sinh thấy được trách nhiệm với con em mình và với cộng đồng, khi con em có biểu hiện ho, sốt, viêm đường hô hấp tuyệt đối không đưa đến trường và liên hệ với bệnh viện, cơ sở y tế để được tư vấn, thực hiện theo đúng hướng dẫn của nhân viên y tế.

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc từ xa trong trường hợp phải ở nhà chăm sóc trẻ khi con em họ có biểu hiện ho, sốt, viêm đường hô hấp cấp.

- Chỉ đạo các lực lượng công an, đoàn thanh niên, cựu chiến binh phối hợp với nhà trường, cơ sở giáo dục đào tạo đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, thực hiện giãn cách tại các cổng trường, tuyệt đối không tập trung quá 30 người ở một điểm cổng trường trong cùng một thời điểm.

- Tập trung thống kê, rà soát toàn bộ các trang thiết bị y tế đã được trang bị trong thời gian qua, thực hiện điều chuyên cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các trường học quản lý, sử dụng trong trường hợp các trường học có nhu cầu.

2. Ủy ban nhân dân Thành phố:

(1) Căn cứ vào các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 28/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về *tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới và ổn định kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh* và Công văn số 2748/UBND-GD ngày 28/4/2020 của UBND Tỉnh về *việc tổ chức cho học sinh, học viên, sinh viên đi học và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục và đào tạo* để ban hành văn bản chỉ đạo, giao rõ nhiệm vụ cụ thể để triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho từng phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường, các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn. Tăng cường trách nhiệm của các trạm y tế xã, phường trong việc phối hợp với các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo. Chỉ đạo tổ chức tập huấn cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên, cộng tác viên, tình nguyện viên về các kỹ năng cơ bản trong thao tác phòng, chống dịch tại trường học. Chỉ đạo rà soát, kiểm tra, bổ sung các trang thiết bị vừa phục vụ công tác phòng, chống dịch, vừa phục vụ nhiệm vụ dạy và học lâu dài đảm bảo linh hoạt, hiệu quả, đúng quy định.

(2) Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Khẩn trương thành lập, kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trường học, cơ sở giáo dục đào tạo. Thành phần Ban chỉ đạo bao gồm: Trưởng ban chỉ đạo là Bí thư Chi bộ, hiệu trưởng nhà trường; Phó trưởng ban chỉ đạo là các Phó Bí thư Chi bộ, phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn; thành viên Ban chỉ đạo là Bí thư

Đoàn trường, Tổng phụ trách, giáo viên chủ nhiệm và các thành phần khác có liên quan căn cứ vào tình hình thực tiễn của từng đơn vị.

- Tập trung triển khai quán triệt các nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 trong trường học, cơ sở giáo dục theo các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Công văn số 2748/UBND-GD ngày 28/4/2020 và các văn bản có liên quan.

- Phối hợp chặt chẽ với hội phụ huynh học sinh và Ban chỉ đạo các xã, phường tuyên truyền vận động phụ huynh, học sinh chấp hành các giải pháp phòng, chống dịch theo tình hình từng thời điểm, giai đoạn. Tổ chức rà soát, bổ sung các thiết bị thiết yếu phòng, chống dịch (*thiết bị y tế, hóa chất, chậu rửa tay, thùng rác có nắp đậy...*), không sử dụng khăn tay dùng chung, thay thế bằng giấy dùng một lần. Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết cụ thể kinh phí phát sinh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tiếp tục kêu gọi, tiếp nhận sự ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, ưu tiên phân bổ cho các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo, đảm bảo tất cả các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế cần thiết cho công tác phòng, chống dịch.

- Thống nhất triển khai trên toàn địa bàn Thành phố mỗi học sinh được trang bị 01 sổ tay cá nhân để khai báo y tế. Phụ huynh học sinh có trách nhiệm đo thân nhiệt của con em mình, đầu giờ trước khi tới trường hàng ngày ghi chép vào sổ tay, tạo lập thói quen tự kiểm tra, chăm sóc sức khỏe cho con em. Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm kiểm tra thông tin về thân nhiệt của học sinh qua sổ tay, nếu cần thiết có thể đo, kiểm tra lại tại lớp học.

- Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, là tấm gương tự nghiên cứu, sáng tạo các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với địa phương, đơn vị mình; phát huy các kết quả đã đạt được trong quản lý, giáo dục học sinh qua hình thức trực tuyến thời gian vừa qua, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, các giải pháp hiệu quả, điều chỉnh, khắc phục các khó khăn, hạn chế để đạt hiệu quả cao nhất trong giảng dạy gắn liền với đảm bảo sức khỏe cho học sinh; đồng thời, tuyên truyền phổ biến đến toàn thể phụ huynh học sinh để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của phụ huynh học sinh đối với các chủ trương, giải pháp của nhà trường.

- Thực hiện giãn giãn cách học sinh trong phòng học, bố trí lịch giờ học, bố trí chỗ ngồi giữa 02 học sinh đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1m. Đối với một số trường hợp đặc biệt, cụ thể có thể xem xét, linh hoạt bố trí số lượng, khoảng cách giữa các học sinh đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể. Trường Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo và giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm quyết định nội dung này trên cơ sở đảm bảo chương trình giáo dục và sức khỏe của học sinh.

- Không để phụ huynh học sinh, người không có nhiệm vụ vào trong trường. Nhà trường bố trí người đón và giao nhận trẻ mầm non và học sinh tiểu học tại cổng trường. Giáo viên, nhân viên nhà trường hạn chế tiếp xúc với người lạ, không

rõ hành trình; nếu có tiếp xúc phải khai báo trung thực, đầy đủ để Ban giám hiệu có phương án sắp xếp, bố trí giáo viên thay thế nếu thấy cần thiết.

- Thống nhất thời gian ra chơi giữa mỗi tiết học là 05 phút, bao gồm cả học sinh tiểu học để hạn chế tập trung đông người. Nhắc nhở để học sinh tự giác giữ khoảng cách trong giờ ra chơi, giờ tan học; tăng cường thực hiện một số hoạt động thể chất quy mô nhỏ trong các giờ ra chơi; tuyên truyền, nhắc nhở học sinh việc đeo khẩu trang đúng cách, vứt bỏ đúng nơi quy định.

3. Hội LHPN thành phố chủ động phối hợp chỉ đạo các tổ chức hội ở cơ sở phối hợp chặt chẽ với các Tổ tự quản ở thôn, khu phố triển khai các nội dung nêu tại mục 1 văn bản này. Thành đoàn Hạ Long trên tinh thần tình nguyện xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, phát động phong trào thanh niên tình nguyện về phòng chống dịch bệnh cho học sinh ở tất cả các cấp học; nghiên cứu việc tự sáng tạo, trang bị cho mỗi học sinh một dây đeo (có ghi thông tin của học sinh) để giữ cố định khẩu trang, không làm rơi rớt, không sử dụng chung.

4. Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được phân công phụ trách thường xuyên theo dõi, giám sát việc triển khai, phối hợp giữa Ban chỉ đạo các xã, phường và Ban chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo để kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh.

Thừa lệnh Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố, Văn phòng Thành ủy thông báo ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố để các thành viên Ban chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (B/c),
- Ban CE cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 (B/c),
- TT. Thành ủy (B/c),
- TT HĐND, UBND Thành phố,
- Các thành viên Ban chỉ đạo Thành phố (t/h),
- Đảng ủy, UBND các xã, phường (t/h),
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan (t/h),
- Các Trường học trên địa bàn TP (t/h),
- Lưu VT, BCD.

**T/L TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO
CHÁNH VĂN PHÒNG**

kiêm



Nguyễn Hồng Cấp

